



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถามโดย นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นโยบายการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยส่งผลต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจหลักในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จากนั้นเมื่อเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในประเทศ รัฐบาลจึงได้เริ่มนโยบายเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และในปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มคึกคักมากขึ้น และมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น จึงอยากทราบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการกำหนดตัวชี้วัดการเปิดประเทศอย่างไรบ้าง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนเท่าไร ส่งผลต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างไร และมีแผนจะขยายพื้นที่ต่อไปอย่างไรบ้าง สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการประเมินสถานการณ์นี้อย่างไร และมีแผนรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งภายนอกและภายในประเทศ ส่วนการท่องเที่ยวในประเทศนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแผนการดูแลอย่างไรบ้าง เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การปิดประเทศ และผู้ประกอบการจำนวนมากต้องปิดกิจการลงนั้น จะมีการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้อย่างไรบ้าง และจะอนุโลมให้มีการขยายเวลาการเปิดบริการให้กับผู้ประกอบการได้หรือไม่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตอบกระทู้ถามดังนี้ การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา จังหวัดภูเก็ตได้นำร่องการเปิดประเทศ เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเดินทางเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นเกาะมีขอบเขตที่สามารถดำเนินการควบคุมการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำร่องที่จังหวัดภูเก็ตก่อน และจังหวัดอื่น ๆ เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา รวม 4 จังหวัด และนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โดยตลอดระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยใน 4 จังหวัดน่าน ร้อยเอ็ด จำนวน 62,000 คน มีรายได้จากนักท่องเที่ยวประมาณ 60,000 บาทต่อคน และในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีการประกาศปลดล็อกการท่องเที่ยวอีก 17 จังหวัด ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องผ่านการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุขและได้รับวัคซีนครบโดส ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยใน 17 จังหวัด จำนวน 101,000 คน ประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศในปี 2564 จำนวน 650,000 ล้านบาท และประมาณรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในปี 2565 จำนวน 1.3 - 1.8 ล้านล้านบาท

สำหรับกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนั้น ขณะนี้ยังไม่มีกรยกเลิกรถทางจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั้งประเทศแถบอเมริกาและยุโรป โดยได้รับการยืนยันว่าจะเดินทางมาตามกำหนดเดิม ทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งให้มีการติดตามและตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศในแถบแอฟริกาที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยเชิญนักท่องเที่ยวเหล่านั้นมาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และติดตามการเดินทางอย่างใกล้ชิด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประเทศไทยไม่ได้รับนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบแอฟริกาแล้ว トラบใดที่ประเทศไทยยังมีการป้องกันและรณรงค์ให้มีการป้องกันได้เป็นอย่างดี จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างแน่นอน ส่วนประเด็นการขยายเวลาการเปิดบริการร้านอาหารในเขต Blue Zone อนุญาตให้เปิดบริการถึง 23.00 นาฬิกา และสถานประกอบการต่าง ๆ นั้น จะหารือกับทางรัฐบาลเพื่อจะหาแนวทางการผ่อนปรนให้ต่อไป

1.1.2 กระตุกถามโดย นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุกถาม ถาถามนายกรัฐมนตรื

จากที่มีข่าวว่า ขณะนี้มีโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดทำให้หลายประเทศปิดประเทศและไม่รับนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ชนิดนี้ ที่ผ่านมามาประเทศไทยได้ดำเนินการผิดพลาดปล่อยให้มีการเปิดสถานที่ต่าง ๆ ปล่อยให้มีความคนงานต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยจนทำให้เกิดการแพร่ระบาด 2 ระลอก ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขของไทยล้มเหลว ไม่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยได้ จนทำให้มีเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และขณะนี้ประเทศไทยได้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ทั้งที่การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ยังไม่ดีพอ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ซึ่งมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น รัฐบาลมีนโยบายการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์นี้อย่างไร มีมาตรการอย่างไรบ้าง โดยไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งมีการวางแผนเรื่องวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนอย่างไรบ้าง

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระตุกถามดังนี้ การเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อได้นั้น มีการประเมินแล้วว่าศักยภาพของระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้ ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศเกือบร้อยละ 70 จึงได้ดำเนินนโยบายเปิดประเทศประกอบกับมีแผนการรองรับอย่างชัดเจนโดยการคัดกรองและจัดการอย่างเป็นระบบ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม

โครงการ Test and Go และระบบ Sandbox สำหรับประเทศที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว และระบบการกักตัว หากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อมีข่าวการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเกิดขึ้น สังคมยอมรับและเดินทางตามนโยบายการเปิดประเทศ โดยมีการประเมินว่าสามารถบริหารจัดการ และเดินทางปรับปรุงมาตรการทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมาซ้ำรอยเดิม นอกจากนี้ยังใช้ระบบการรักษาแบบ Home Isolation : HI หากตรวจพบเชื้อต้องรับรักษา ในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่มากจะนำผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ แต่เมื่อมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นจะใช้ระบบการรักษาแบบ HI จนนำไปสู่การเปิดประเทศได้

ทั้งนี้การกลายพันธุ์ของเชื้อโรคเป็นเรื่องตามธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องพยายามควบคุมให้ได้ และพยายามติดตามสอบสวนโรคเพื่อควบคุมโรคให้ได้ เมื่อทราบว่ามีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเกิดขึ้นใน 8 ประเทศเสี่ยงในประเทศแถบแอฟริกา ประเทศไทยได้หยุดรับการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้ แต่นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้ต้องมีการกักตัว และตรวจคัดกรองทั้งหมด 3 ครั้ง ในการนี้จะรับมือด้วยความไม่ตื่นตระหนกบนสถานการณ์และข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน จำนวนผู้ติดเชื้อเพียง 1,000 ราย ยังไม่มากพอที่จะสรุปว่าจะปิดประเทศ เพราะข้อมูลผู้ติดเชื้อจากสายพันธุ์โอไมครอนมีอาการคล้ายกับผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถป้องกันการติดเชื้อรุนแรงได้ และยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามเชื่อว่าแม้จะยังไม่มีความเสี่ยงสูงก็ไม่ควรประมาท และมาตรการที่ใช้อยู่ในขณะนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสาธารณสุข ทั้งนี้ขอยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรการที่เข้มงวด และติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยของคนในประเทศอย่างรุนแรงจะนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาปิดประเทศต่อไป แต่ขณะนี้ยังคงดำเนินการตามนโยบายเดิมไปก่อน

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนนั้น แต่ละบริษัทมีการติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และมีการแข่งขันเพื่อผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันสายพันธุ์โอไมครอน ในส่วนของรัฐบาลได้มีมติเพื่อให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 80 ไม่ว่าจะเป็สายพันธุ์ใดก็ตาม

1.1.3 กระทู้ถามโดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรื

หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่พบทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา คือ โอไมครอน (Omicron) เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แม้ว่าประเทศในแถบทวีปแอฟริกาที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 63 ประเทศ ที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและมีความกังวลต่อผู้โดยสารที่แวะพักเครื่องระหว่างทาง (Transit) และเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง (Transfer) รวมทั้งกลุ่มผู้โดยสารที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมรัฐบาลที่มีการตื่นตัวต่อการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่และมีการประกาศระงับการเดินทางเข้า

ประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 และมีการเร่งติดตามนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบทวีปแอฟริกาเข้ามาตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) ไปก่อน แต่การระบาดในระลอกที่ 5 ยังสามารถเกิดขึ้นได้ การสกัดกั้นการแพร่ระบาดอาจช่วยประวิงเวลาออกไปได้ระยะหนึ่ง ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การป้องกันหรือสกัดกั้น แต่เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือหากมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น และลดการเสียชีวิตของประชาชนให้อยู่ในอัตราที่น้อยที่สุด จึงขอทราบว่าการรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการรับมือของระบบสาธารณสุขหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างไร และมีการวางแผนการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็ม 3 บุสเตอร์โดสให้กับประชาชนอย่างไร รวมทั้งขอทราบความชัดเจนในการเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ของรัฐบาล

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังนี้ สำหรับแผนการรักษานั้น กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีกครั้ง โดยมีการประชุมทุกวันศุกร์และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณตัวเลขผู้ติดเชื้อหากเกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ เพื่อเตรียมแผนการและมาตรการรองรับ นอกจากนี้ยังมีการสั่งซื้อยาสำหรับรักษาโรคโควิด-19 ล่วงหน้า และขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความกังวลต่อกรณีผู้โดยสารที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน จึงมีการติดตามประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิด และทำหนังสือไปยังทุกจังหวัดเพื่อให้มีการสอบสวนและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ส่วนการเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังฝ่ายความมั่นคงให้ดำเนินการป้องกันตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน และเน้นย้ำไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปล่อยให้มีการลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ สำหรับประเด็นการฉีดวัคซีนนั้น มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และหากมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนจะต้องมีการพิจารณาระยะเวลาในการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือไม่นั้น จะต้องมอนิเตอร์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดประกอบการพิจารณาต่อไป แต่เบื้องต้นต้องรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 ให้ครบก่อนเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับการเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์หรือไม่เป็นดุลยพินิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศ

1.2 กระทู้ถามทั่วไป

1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย นายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้วยจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามทั้งป่าไม้ ภูเขา ทะเล รวมทั้งมีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว มีวิถีชีวิตชุมชนมากมายจนพัฒนาเป็นที่รู้จักจำนวนมากหลายแห่ง เช่น ทะเลน้อย

เขากทะเล ความกดดัน ทะเลสาบพัทลุง เป็นต้น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาหรือทะเลสาบพัทลุง (ชื่อที่เรียกในเขตจังหวัดพัทลุง) เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดต่อกันถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอนาคตจะมีการดำเนินการก่อสร้างทั้งสนามบินและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา - พัทลุง ซึ่งถ้ามีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมทะเลสาบทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีประวัติศาสตร์ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ฉะนั้นถ้ามีการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ เกิดการจ้างงานให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบทั้งสองจังหวัด รวมทั้งการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง บริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไร และมีนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ของภาคใต้ให้เป็นพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำกับดูแลองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สำหรับกรณีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาได้ยื่นเรื่องมายังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ อพท. ทำการศึกษาและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ติดต่อกันถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งที่เป็นมูลค่าทางประวัติศาสตร์ที่มากมาย โดยขณะนี้ อพท. ได้ดำเนินการศึกษาและว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทำการศึกษาโดยละเอียด พร้อมทั้งทำการตรวจสอบและประเมินคะแนน สำหรับเกณฑ์ที่จะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 โดยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยหลังจากนี้ อพท. จะดำเนินการตามขั้นตอนในการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลังจากที่ต้องชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างไรก็ดีในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน 142 แห่ง ซึ่งการจะประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เสียก่อน จึงต้องพยายามทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะลงพื้นที่ไปขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเอง นอกจากนี้ อพท. จะต้องเข้าไปพัฒนาเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวอีก 15 เขต และภาพรวมที่เป็นแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในทุกจังหวัดของประเทศไทยต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่เสียโอกาสมาเป็นระยะเวลานาน ส่วนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปแล้ว 60 ชุมชน ดังนั้นหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ การสืบเสาะและค้นหาท้องถิ่นที่มีความสวยงามและมีอัตลักษณ์เพื่อนำมา

ประชาสัมพันธินให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รู้จักอย่างแพร่หลาย อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายรัฐมนตรี

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้กำหนดให้หมวดที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดโทษกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ใน "ปีถัดไป" นับแต่ประกาศ กล่าวคือ กฎหมายทั้งฉบับจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่ก็มีกรออกพระราชกฤษฎีกา "เลื่อน" การบังคับใช้ ออกไปถึง 2 ครั้ง เป็น 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวม 10 ราย ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อมาขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้ จึงขอเรียนถามว่ารัฐบาลจะประกาศเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีกหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อใด สำหรับประชาชนที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างที่ถูกเลื่อนการบังคับใช้ในส่วนบทลงโทษอยู่นี้ จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกับทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนอย่างไร

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ต้องเลื่อนการบังคับใช้เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทำให้ประสบปัญหาในการสร้างความเข้าใจกฎหมายใหม่ ผู้ประกอบการทุกประเภททุกกิจการประสบปัญหาการจัดสรรทรัพยากรเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายนี้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องเลื่อนการประกาศใช้กฎหมายออกไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมและเตรียมการต่าง ๆ ได้ทันกับการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นการสรรหาเพื่อมาทดแทนผู้ที่ลาออก 1 คน มีการประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จะมีการแสดงวิสัยทัศน์และได้ตัวประธานกรรมการฯ ซึ่งจะสามารถเริ่มทำงานได้ในเดือนมกราคม 2665 ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร และไม่มีการโจมตีข้อมูลของประชาชนจากภาครัฐ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ยกเว้นจะเป็นการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย ก็ต้องดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องการรับรองเพศ โดย นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยอย่างกว้างขวาง สืบเนื่องจากแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในสังคม อย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงต้องพบเจอกับอุปสรรคในการดำเนินชีวิต เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายที่รับรองสิทธิของบุคคลดังกล่าว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การเผชิญหน้ากับปัญหาการเลือกปฏิบัติ ความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ตามเพศสภาพ การประกอบอาชีพ การใช้คำนำหน้านาม ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กล่าวถึงการให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศ สภาพทางกายและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางสังคมจะกระทำมิได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เคยกล่าวไว้ว่าปัญหาเรื่องการรับรองเพศเป็นปัญหาสำคัญและได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต้องการให้มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม โดยการรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ จัดทำเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพศและมีการเสนอตามขั้นตอนต่อไป จึงขอเรียนถามว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการดำเนินการเรื่องการรับรองเพศหรือไม่ อย่างไร และหากมีการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบกระทู้ถามว่า เรื่องเพศสภาพ เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศนั้น เป็นความตั้งใจและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยได้รับสิทธิที่ควรได้รับในทุกมิติ โดยมีความเสมอภาคทางเพศและมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 ได้มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการทำงานและผลักดันให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการรองรับว่าด้วยการรับรองเพศ ประกอบด้วย การกำหนดมาตรการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และผลของทางกฎหมายในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเป็นกฎหมายทางเลือกที่สร้างดุลยภาพในการรับรองและให้ความคุ้มครองในการเลือกใช้สิทธิทางกฎหมายนี้หรือไม่ก็ได้ หากบุคคลนั้นไม่ใช่สิทธิ ผู้อื่นหรือทายาทจะใช้สิทธิแทนไม่ได้ โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เชิญสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองไปร่วมกันร่างกฎหมายฉบับนี้ และมีการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 28 กลุ่ม ก่อนจะเสนอเป็นร่างกฎหมายเข้าสู่สภาฯ จึงขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการล่าช้าและประวิงเวลาแต่อย่างใด ในปี 2563 ได้มีการประชุม 5 ครั้ง โดยเชิญผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) และตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้ามาหารือร่วมกัน อย่างไรก็ตามการจะให้กฎหมายฉบับนี้เป็นไปตามความประสงค์ของทุกกลุ่มเป็นเรื่องที่ยากมาก ในปี 2564 จึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาว่ากฎหมายในทำนองเดียวกันของต่างประเทศที่มีการพัฒนาแล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และได้ให้นโยบายกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าต้องไม่เข้าไปแทรกแซงและต้องเป็นไปตามความประสงค์ของประชาชนที่มีความต้องการใช้กฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้มีความครอบคลุมและเกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศของทุกกลุ่ม จึงขอยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังคงให้ความสำคัญและต้องการเห็นความสำเร็จของกฎหมายฉบับนี้ภายใต้รัฐบาลและรัฐสภาชุดปัจจุบัน

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ตงยาง ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง การลอบประวัติดุคคลที่มีหมายจับในระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาประชาชนบุงรุกป่า โดย นายदनัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปในคราวถัดไป

1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง ความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับชุมชนในการก่อสร้างและประกอบกิจการเหมืองปูนที่จังหวัดระยอง โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง กรณีการลักลอบขโมยรังนก ในเขตพื้นที่สัมปทานจังหวัดพัทลุง โดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้วงกระทู้ถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 168

จากนั้น ประธานฯ ได้หารือที่ประชุมในการนำเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิการที่ยังไม่ได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง

1. ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิการการคมนาคม ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาญาติเกี่ยวกับการศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564

2. ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมเห็นชอบ

จากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งเป็นการพิจารณา ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ซึ่งนายภาคภูมิ บุญยประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งนายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย และนายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ซึ่งนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดของตุ้มน้ำมันไฟฟ้า (ตุ้สล็อตแมชชีน) เพื่อป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน ซึ่งนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

5. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพนันออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของประชาชนและอาชญากรรมในสังคม ซึ่งนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

6. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดเก็บรายได้จากรูกริกกาสิโนและการพนันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหานี้สินของประชาชน ซึ่งนายนพดล แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้เสนอ

7. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของตุ้มน้ำมันไฟฟ้า (ตุ้สล็อตแมชชีน) อย่างครบวงจร ซึ่งนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

8. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Urban Entertainment Complex) ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ

9. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดคาสีโน (ถูกกฎหมาย) ซึ่งนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นผู้เสนอ

10. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อเพิ่มรายได้สู่ประเทศ การท่องเที่ยวสู่ชุมชน ซึ่งนายพิเชษฐ สติรชวล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชารวมไทย และนายพีระวิทย์ เรืองลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรภักธรรม เป็นผู้เสนอ

11. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าประเทศ ซึ่งนางบุญญาพร นาตะธนภัทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย เป็นผู้เสนอ

12. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจัดระบบการจับกุมภาษีเป็นรายได้เข้าประเทศ ซึ่งนายชัชวาลล์ คงอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้เสนอ

ซึ่งสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุป จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ด้วยคะแนน 310 เสียง โดยมีคณะกรรมการวิสามัญจำนวน 60 คน กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 90 วัน

มีสมาชิกฯ ขอเสนอเลื่อนเรื่องด่วนที่ 5 ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ ขึ้นมาพิจารณาก่อน และสมาชิกฯ เสนอให้พิจารณาตามระเบียบ จากนั้นที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม ด้วยคะแนน 212 เสียง

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

2.1 รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาทิ โครงการดังกล่าวขาดความเข้าใจในบริบทของโครงการที่แท้จริง และขาดวิสัยทัศน์แห่งความเป็นจริง โดยมีการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า รวมทั้งจะดำเนินงานอย่างไรให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการดังกล่าวหลุดพ้นจากกับดักความยากจน

นอกจากนี้การยกระดับการบริการต่าง ๆ ในโครงการมีแนวทางอย่างไร การยกระดับการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุข ให้แก่แรงงานคนในพื้นที่ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวอย่างไร การเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และการเตรียมพร้อมกับการรับมือสถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Post COVID) และต้องคำนึงถึงเรื่องพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนที่อาศัยในชุมชนดั้งเดิม รวมไปถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบนิเวศ ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือโครงการนี้พี่น้องประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดทำโครงการ Southern Economic Corridor (SEC) เป็นการพัฒนาแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาจากกรุงเทพมหานคร EEC และ SEC สำหรับแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นั้น ในปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาในระยะแรกและระยะที่สองสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการพัฒนาในระยะที่สาม คือ การชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนและชุมชน ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้ GDP ของประเทศไทยติดลบร้อยละ 6.1 ในปี 2563 และใน EEC ติดลบร้อยละ 7.8 สาเหตุมาจากการท่องเที่ยวของพม่าได้รับผลกระทบจากนโยบายปิดประเทศ และในปี 2564 สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 1.2 และประมาณการว่า EEC จะขยายตัวร้อยละ 2 สำหรับในปี 2565 ประมาณการว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 4 และประมาณการว่า EEC จะขยายตัวร้อยละ 5 - 6 ภาคการเกษตรจะขยายตัวประมาณร้อยละ 6 ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5 - 6 และภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวประมาณร้อยละ 7 - 8 จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ย่อมจะเกิดกับประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน ทั้งนี้ แม้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การลงทุนใน EEC ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเป้าหมายการลงทุนในปี 2565 - 2569 เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นและเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาทิ ป.ป.ช. ต้องทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม ไม่ตกเป็นเครื่องมือเพื่อกลั่นแกล้งทางการเมืองของฝ่ายใด สำหรับตัวชี้วัดการทำงานของ ป.ป.ช. คือ ต้องมีเรื่องร้องเรียนให้น้อยลง มาตรฐานการทำงานของ ป.ป.ช. ควรใช้มาตรฐานเดียวกันทุกคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตอบชี้แจงว่า ขอน้อมรับในสิ่งที่ไม่ชัดเจนและผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ ป.ป.ช. ในอนาคต โดย ป.ป.ช. จะดำเนินการด้วยความสุจริต ยุติธรรม และทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เมื่อค่ากล่าวหาหรือร้องเรียนมีมูลความผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการไต่สวนต่อไป อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ป.ป.ช. ได้ดำเนินการตามทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย สำหรับการใช้งบกองทุน

ป.ป.ช. นั้น หัวใจสำคัญคือการทำให้สังคมตื่นตัวกับการไม่ทุจริต และจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาข้อมูลสถิติค่ากล่าวหาร้องเรียนที่เข้ามายัง ป.ป.ช. มีจำนวน 2,000 เรื่อง ซึ่งถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 ยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมากระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. อาจล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากมีกระบวนการบางอย่าง แต่ขณะนี้กระบวนการนั้นได้ถูกกำจัดออกไปแล้ว ซึ่งจะทำให้กระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยในปี 2564 สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และสถานีตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของรัฐได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการให้บริการด้วยความโปร่งใสต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ในปี 2565 ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจะเข้าร่วมการประเมิน ITA ด้วยเช่นกัน โดยเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทาง UNDP ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับนานาชาติได้สังเกตเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการนี้หากคำชี้แจงยังไม่ครบถ้วน จะทำหนังสือตอบข้อชี้แจงไปยังสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากสมาชิกฯ ได้อภิปรายมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ประธานสั่งปิดการประชุมเวลา 20.38

นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 20.38 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร